



Đức

**Thánh Cha nói với các ca viên của ca đoàn trẻ:
Hãy thân thưa với Chúa trong tâm tình cầu nguyện**

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ rất vui nhộn với những người tham dự viên của Cuộc họp quốc tế lần thứ IV của các ca đoàn và hướng họ về ba khía cạnh thiết yếu trong sứ mệnh của họ: hòa hợp, hiệp thông và niềm vui.

"Hãy trau dồi âm điệu tâm linh cao cả của ơn gọi của chúng con qua tâm tình cầu nguyện và suy ngẫm về lời Chúa, tham gia vào các nghi lễ mà chúng con đóng một vai trò làm sinh động nó không chỉ bằng giọng hát mà còn bằng cả tâm trí và trái tim của chúng con", Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với các ca viên ca đoàn trẻ vào sáng thứ Bảy tại Vatican trong cuộc gặp gỡ sôi nổi với những tham dự viên Cuộc họp quốc tế lần thứ IV của các ca đoàn.

Sáng kiến này diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Ca đoàn Giáo phận Rome và quy tụ các ca đoàn giáo xứ và giáo phận, ca đoàn của các trường, ca đoàn của các dòng tu, các nhạc trưởng và nhạc công.

Đức Thánh Cha Phanxicô hoan nghênh chào đón các bạn trẻ và các em bé một cách tự nhiên, nhắc nhở tất cả rằng Chúa luôn bảo trẻ hãy đến với Ngài.



Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón các ca sĩ hát thánh ca tại một buổi tiếp kiến ở Hội trường Paul VI

Đức Thánh Cha thừa nhận rằng buổi họp mặt hợp xướng của các ca đoàn tại Vatican có mục đích khám phá sâu xa ý nghĩa của âm nhạc trong việc phục vụ phụng vụ; và rằng các ca viên đã từ nhiều nơi khác nhau, nhưng tất cả đều "được kết nối bởi đức tin và niềm đam mê âm nhạc". "Chúng con là dấu hiệu hùng hồn của sự hiệp nhất", ĐTC nói.

Với suy tư này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh "ba khía cạnh thiết yếu" trong việc phục vụ của họ: sự hòa hợp, sự hiệp thông và niềm vui.

Chuyển sang sự hòa hợp, ĐTC thừa nhận rằng âm nhạc tạo ra sự hòa hợp, "qua đó gắn kết mọi người, xoa dịu những người đau khổ, khơi dậy lòng nhiệt thành cho những người nản vọng". Âm nhạc cũng "mang đến những giá trị tuyệt vời như vẻ đẹp và thi ca, phản ánh hào quang của Chúa".

Chuyển sang sự hiệp thông, ĐTC nhấn mạnh rằng việc hát hợp xướng được thực hiện cùng nhau, chứ không phải một cá nhân đơn độc.

"Điều này cũng nói cho chúng ta về Giáo hội và thế giới mà chúng ta đang sống", ĐTC lưu ý rằng "Hành trình của chúng ta cùng nhau có thể được ví như một buổi trình diễn một 'buổi hòa nhạc' tuyệt vời, mỗi người đóng góp theo khả năng của mình, chơi nhạc cụ hay hát 'phần' của mình", do đó "khám phá sự phong phú độc đáo của họ trong bản giao hưởng của sự hiệp thông".

ĐTC nói thêm rằng điều này phản ánh sự sống của Giáo hội và sự sống của chính chúng ta, "chúng ta được kêu gọi hoàn thành vai trò của mình vì lợi ích của toàn thể cộng đồng, để một bài hát ngợi khen Chúa có thể vang lên từ khắp nơi trên thế giới".



Đức Thánh Cha Phanxicô chào các ca sĩ hát thánh ca trong một buổi tiếp kiến tại Hội trường Phaolô VI của Vatican

Cuối cùng, ngài chuyển sang niềm vui.

ĐTC nói họ là "người bảo vệ kho tàng nghệ thuật, cái đẹp và tâm linh đã có từ nhiều thế kỷ", ngài cảnh giác họ chú ý đừng để "tâm lý của thế gian làm vấy bẩn nó bằng lợi ích cá nhân, tham vọng, đố kỵ hoặc chia rẽ, vì những điều như vậy, như chúng con biết rõ, đã xâm nhập vào đời sống của các ca đoàn cũng như các cộng đồng, biến chúng thành những nơi không còn niềm vui nữa mà trở nên sầu buồn và nặng nề, thậm chí dẫn đến sự tan rã nữa".

"Vì mục đích này", ĐTC gợi ý, "tốt cho chúng con nếu duy trì được tinh thần cao cả của ơn gọi của mình thông qua việc cầu nguyện và suy ngẫm Lời Chúa, tham gia vào các nghi lễ mà các chúng con làm cho sống động không chỉ bằng giọng hát mà còn bằng cả tâm trí và trái tim của chúng con".

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bằng lời cảm ơn họ vì đã phục vụ cho công cuộc cầu nguyện và truyền giáo của Giáo hội.



Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón các ca đoàn trong một buổi tiếp kiến tại Hội trường Phaolô VI của Vatican